



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๑๖๔๕/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เพื่อให้การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย
โครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ ทุกชั้นปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึก
ภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และมติที่ประชุมคณะกรรมการโครงการปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

คณะกรรมการที่ปรึกษา

อธิการบดี	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีวิทยาเขตทุกแห่ง	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่ง	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา	กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต	กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา	กรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตทุกแห่ง	กรรมการ
ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียนทุกแห่ง	กรรมการ
ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการทุกแห่ง	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองวิชาการ	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองนิติการ	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์	กรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง	กรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา	กรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิติ	กรรมการ
ผู้อำนวยการอธิธรรมโชติกะวิทยาลัย	กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ปรึกษา มีอำนาจหน้าที่

๑. ให้คำปรึกษาการบริหารโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
๒. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกำกับ ดูแล และสั่งการคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้ดำเนินไปตามข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ มติ คำสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	ประธานกรรมการ
คณบดีคณะพุทธศาสตร์	รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์	รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ	กรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพุทธศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพุทธศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต	กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่

๑. บริหารโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
๒. กำกับ ดูแล สั่งการคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้ไปตามข้อบังคับ นโยบาย คำสั่ง และประกาศมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมและดูแลพระวิปัสสนาจารย์

ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ	ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ	รองประธานกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาลงกรณ	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน	กรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม	กรรมการและเลขานุการ
พระครูวินัยธรณรงค์ ฐิตจาโร, ดร.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาแสงตะวัน ขนติเมธี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพิมพ์พรไพ ไกรสะอาด	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายควบคุมและดูแลพระวิปัสสนาจารย์ มีอำนาจหน้าที่

๑. จัดหาพระวิปัสสนาจารย์ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับนิสิต
๒. กำกับ ดูแล ติดตาม จัดอบรม และประเมินผลการปฏิบัติงานของพระวิปัสสนาจารย์
๓. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมและดูแลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตคณะพุทธศาสตร์

คณบดีคณะพุทธศาสตร์	ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพุทธศาสตร์	รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพุทธศาสตร์	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต	รองประธานกรรมการ
พระครูวินัยธรรมุท ธาวธมโม, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระมหายุทธนา นรเชฏฐ์, ผศ.ดร.	กรรมการ

Ven.W. Piyaratana, Asst.Prof. Dr.	กรรมการ
พระมหาอดิเดช สติวโร, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมโม, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระมหาจรูญ กิตติปัญญา, ดร.	กรรมการ
พระจาดรงค์ อาจารย์สุโก, ดร.	กรรมการ
พระมหาหยงยุทธ ธีรธมโม, ดร.	กรรมการ
รศ.ดร.สุเทพ พรหมเลิศ	กรรมการ
ผศ.พิพัฒน์ คงประเสริฐ	กรรมการ
ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร	กรรมการ
ผศ.สันติ เมืองแสง	กรรมการ
ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์	กรรมการ
ผศ.ดร.สมควร นียมวงศ์	กรรมการ
ผศ.ไกรวุฒิ มะโนรัตน์	กรรมการ
ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ	กรรมการ
ผศ.ดร.อิทธิเทพ ผาথা	กรรมการ
ผศ.ดร.คงสุภัญญา แพงทรัพย์	กรรมการ
ผศ.ธีร์ พุ่มทับทิม	กรรมการ
ดร.ธนาธิป ฮาดเนาลี	กรรมการ
บุคลากร/เจ้าหน้าที่คณะพุทธศาสตร์ ทุกรูป/ทุกคน	กรรมการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ
พระมหาศตวรรษ คมภีระเมโธ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาไพศาล วิสาโล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระครูธรรมบาลพิจิตร, ดร.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาภิกขิตติมศักดิ์ ธีรวชิโร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายดวงดี โอฐสุ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายไชยา เสนแสนยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวิเชียร บัวสำลี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวปวีณา สิงห์คำคา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายธานินท์ เมียส	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกัญญ์วราพัชญ์ หอมชื่น	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายณพิชญ์ ลาภอิมทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายควบคุมและดูแลการฝึกภาคปฏิบัติฯ นิสิตคณะพุทธศาสตร์ มีอำนาจและหน้าที่

๑. แนะนำ ตักเตือน ควบคุม และดูแลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานภายในคณะพุทธศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และประกาศมหาวิทยาลัย

๒. ติดตาม ประสานงาน อำนวยความสะดวกด้านการพยาบาล สวัสดิการ ภัตตาหาร น้ำปานะ ที่พัก และอำนวยความสะดวกแก่พระวิปัสสนาจารย์

๓. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมและดูแลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตคณะครุศาสตร์

คณบดีคณะครุศาสตร์	ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์	รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	รองประธานกรรมการ
พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร.	กรรมการ
พระครูปลัดมารุต วรมงคล, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระครูสารกิจไพศาล, ดร.	กรรมการ
พระมหาธารชัน จิตตปาโล, ดร.	กรรมการ
พระครูพิศาลสรวิฑู	กรรมการ
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ฐิริปัญญา, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระณรงค์ ฐานวุฒโท, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระมหาภัทรวิษณุ ปญญาวิโร, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระมหาสันทัศน์ โสตถิวิโส, ดร.	กรรมการ
พระมหาศรัณย์วัตร กิตติเมธี	กรรมการ
พระมหาวีระเดช อธิปัญญา, ดร.	กรรมการ
พระมหาวิฑูร ธมมโชโต, ดร.	กรรมการ
พระมหาเสรีชน นริสสร, ดร.	กรรมการ
พระมหาญยยุทธ อธิธมโม, ดร.	กรรมการ
พระมหานันทวิทย์ อธิภทโท, ดร.	กรรมการ
พระสมุห์โชคดี ปญญาวิโร, ดร.	กรรมการ
รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก	กรรมการ

รศ.ดร.สิน งามประโคน	กรรมการ
รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย	กรรมการ
ผศ.ดร.พิธิบูลย์ ทองเกลี้ยง	กรรมการ
ผศ.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์	กรรมการ
ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา	กรรมการ
ดร.วีระพงษ์ แพงคำฮัก	กรรมการ
ดร.ณัชชา อมราภรณ์	กรรมการ
ดร.จันทร์ โกศล	กรรมการ
ดร.ณัชรชต์ สติอริยวาณิช	กรรมการ
ดร.อุคร เขียวอ่อน	กรรมการ
อาจารย์ยุภาพร ศรีนอก	กรรมการ
อาจารย์ศักดา งานหมั่น	กรรมการ
อาจารย์ฉัตรชัย ธารพล	กรรมการ
อาจารย์ชัชฌพงษ์ มุลตา	กรรมการ
อาจารย์อภิชาติ รอดนิยม	กรรมการ
อาจารย์สิทธิชัย ธารพล	กรรมการ
บุคลากร/เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ทุกรูป/ทุกคน	กรรมการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ
พระมหาสวนทรา ธมมจารี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายอุทิศ การเพียร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายพรชัย เกษรัมย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวมณฑกานต์ แป้นกลม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายควบคุมและดูแลการฝึกภาคปฏิบัติฯ นิสิตคณะครุศาสตร์ มีอำนาจและหน้าที่

๑. แนะนำ ตักเตือน ควบคุม และดูแลการฝึกภาคปฏิบัติวิปีสสนามักมีฐานภายในคณะครุศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และประกาศมหาวิทยาลัย

๒. ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกด้านการพยาบาล สวัสดิการ ภัตตาหาร น้ำปานะ ที่พัก และอำนวยความสะดวกแก่พระวิปีสณาจารย์

๓. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมและดูแลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิติตคณะมนุษยศาสตร์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์	รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	รองประธานกรรมการ
รองหัวหน้าหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา	รองประธานกรรมการ
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภินันโท, รศ.ดร.	กรรมการ
พระมหาขวัญชัย กิตติปาโล, ผศ.	กรรมการ
พระมหาสุริยา วรเมธี, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระครูพิพิธปริยัติกิจ, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุโข, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระครูภาวนาสังวรกิจ, ดร.	กรรมการ
พระครูธรรมธรอานนท์ กนตวีโร, ดร.	กรรมการ
พระมหาถาวร ถาวโร, ดร.	กรรมการ
พระมหาภราดร ภูรสโร	กรรมการ
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิ์ธีโรจน์	กรรมการ
รศ.ดร.ปรีชา คະเนตนอก	กรรมการ
รศ.นิลรัตน์ กลิ่งจันทร์	กรรมการ
ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมลเสศ	กรรมการ
ผศ.ดร.มัน เสือสูงเนิน	กรรมการ
ผศ.ดร.อดุลย์ คนแรง	กรรมการ
ผศ.ดร.เชน นคร	กรรมการ
ดร.ศักดิ์ชัย โพธิ์สัย	กรรมการ
ผศ.ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ	กรรมการ
รศ.ดร.กมลาศ ภูวนาธิพงษ์	กรรมการ
รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาชิต	กรรมการ
รศ.ดร.เมธาวี อุดมธรรมมานุภาพ	กรรมการ
ผศ.ดร.สุวัฒน์ รักษ์ขันโท	กรรมการ
ผศ.ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนนา	กรรมการ
ดร.ณรงค์ชัย ปิ่นทรายมูล	กรรมการ

ดร.ประสิทธิ์ แก้วศรี	กรรมการ
ดร.วิศาล สายเพ็ชร	กรรมการ
ดร.สมเกียรติ วัฒนศัพท์	กรรมการ
ดร.ชาย หน่อแสง	กรรมการ
ดร.ลลิตา พิมพันธ์	กรรมการ
อาจารย์อัปสร เทียวเจริญกิจ	กรรมการ
บุคลากร/เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ ทุกรูป/ทุกคน	กรรมการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ
ดร.จักษุฐาปนิฎฐ์ บุญฤทธิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายประดิษฐ์ เสนพนัสศักดิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ดร.ถนัด ไชยพันธ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวัชร สิวพันธ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสมศักดิ์ สงวนดี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววรฤทัย บุญคงชล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกิตติภัก สุตสะกรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายเกียรติยศ สุโพธิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายมนัสสร ธรรมวินนา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกนกวรรณ บุญคะเน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สามเณรณัฐพล อินทร์พยัคฆ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลการฝึกภาคปฏิบัติฯ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มีอำนาจและหน้าที่

๑. แนะนำ ตักเตือน ควบคุม และดูแลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานภายในคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และประกาศมหาวิทยาลัย
๒. ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกด้านการพยาบาล สวัสดิการ ภัตตาหาร น้ำปานะ ที่พัก และอำนวยความสะดวกแก่พระวิปัสสนาจารย์
๓. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมและดูแลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตคณะสังคมศาสตร์

คณบดีคณะสังคมศาสตร์	ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์	รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์	รองประธานกรรมการ

หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์	รองประธานกรรมการ
รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์	รองประธานกรรมการ
พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร.	กรรมการ
พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร.	กรรมการ
พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.	กรรมการ
พระสิทธินิติธาดา, รศ.ดร.	กรรมการ
พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร.	กรรมการ
พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร.	กรรมการ
พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระปลัดระพี พุทธิสาร, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระมหาสุนันท์ สุนนโท, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระครูวินัยธรเอก ชินวิโส, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระครูธรรมธรสุภาพร ปภัสสร	กรรมการ
พระคมสัน จิตเมธโส, ผศ.	กรรมการ
พระมหาสุเทพ สุภนฺติโต, ผศ.	กรรมการ
พระมหาชาติชาย ปญฺญาชีโร	กรรมการ
พระครูปลัดอุดมวัฒน์, ดร.	กรรมการ
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง	กรรมการ
ศ.ดร.จ๋านงค์ อติวัฒน์สิทธิ์	กรรมการ
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม	กรรมการ
รศ.ดร.พรรษา พุฒยงกูร	กรรมการ
รศ.ดร.เต็มศักดิ์ ทองอินทร์	กรรมการ
รศ.ดร.พีเชษฐ ทั่งโต	กรรมการ
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช	กรรมการ
รศ.ดร.สมาน งามสนิท	กรรมการ
รศ.ดร.สุรินทร์ นียมางกูร	กรรมการ
รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์	กรรมการ
รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล	กรรมการ
รศ.ดร.พลวัฒน์ ชุมสุข	กรรมการ
รศ.ดร.โกนิภรณ์ ศรีทอง	กรรมการ
รศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี	กรรมการ
รศ.ดร.โกเมศ ขวัญเมือง	กรรมการ

รศ.อนุภูมิ โขวเกษม	กรรมการ
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต	กรรมการ
ผศ.ดร.หิรัญภรณ์ แก่นท้าว	กรรมการ
ผศ.ดร.ชัชชัย สมอเนื่อ	กรรมการ
ผศ.ดร.เอนก ไยอินทร์	กรรมการ
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว	กรรมการ
ผศ.ดร.สุรียา รักษาเมือง	กรรมการ
ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์	กรรมการ
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา	กรรมการ
ผศ.ดร.อภิญา ฉัตรช่อฟ้า	กรรมการ
ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด	กรรมการ
ผศ.ดร.อุบลวรรณ ภาวกานันท์	กรรมการ
ผศ.ดร.เดชา กัปโก	กรรมการ
ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มประเสริฐ	กรรมการ
ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล	กรรมการ
ผศ.ดร.สมบัติ อรรถพิมล	กรรมการ
ผศ.ชัชชัย ไชยสา	กรรมการ
ดร.กาญจนา ดำจตุ	กรรมการ
ดร.ทักษิณ ประชามอญ	กรรมการ
ดร.บวร ชมชูนศรี	กรรมการ
ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว	กรรมการ
ดร.สุมาลี บุญเรือง	กรรมการ
ดร.นิกร ศรีราช	กรรมการ
ดร.สมบัติ นามบุรี	กรรมการ
ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ	กรรมการ
ดร.วสันต์ ลิ้มรัตนัททรกุล	กรรมการ
ดร.สร้อยบุญ ทรายทอง	กรรมการ
ดร.วรพจน์ ถนอมกุล	กรรมการ
ดร.พิทักษ์พล ปรีชาชาติ	กรรมการ
อาจารย์วินัย มีมาก	กรรมการ
อาจารย์เดชอุดม แสงบุญ	กรรมการ
อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา	กรรมการ
อาจารย์จำมยุ้น ลุงเฮือง	กรรมการ

อาจารย์สนธิญาณ รักษาภักดิ์	กรรมการ
อาจารย์ปริญญา นิกรกุล	กรรมการ
อาจารย์พิวัฒน์ มโนรัตน์	กรรมการ
อาจารย์มารุตพงศ์ มาสิงห์	กรรมการ
บุคลากร/เจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ ทุกรูป/ทุกคน	กรรมการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ
พระมหาพิสุทธิ์ สิทธิเมธี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระสมนึก อธิปญโญ, ดร.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระนุชิต นาคเสโน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาสุพัฒน์ นนทปญโญ, ดร.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระสมชาย ขนติสรโณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาวันเฉลิม สุวทิตตเมธี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาเกียรติพงษ์ อภิสิทธิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวลัดดาวัลย์ บุญปกรอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุกัญญา แจ่มนคร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายนเรศ ฤทธิเดช	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวเรวดี จรรยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายพลวัฒน์ สีทา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ดร.กรกต ชำบัณขิต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกาญจนา บุญเรือง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพัชรี हालาง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวชญานุช สามัญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายดวงจันทร์ แสงอาทิตย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุทา ขอवादกลาง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจิราพร อรรถารส	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายณรงค์ชัย คงเพชร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวณภานท์ หิรัญวัชรปภา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลการฝึกภาคปฏิบัติฯ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มีอำนาจและหน้าที่

๑. แนะนำ ตักเตือน ควบคุม และดูแลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานภายในคณะสังคมศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และประกาศมหาวิทยาลัย

๒. ติดต่อ ประสานงาน อำนวยความสะดวกด้านการพยาบาล สวัสดิการ ภัตตาหาร น้ำปานะ ที่พัก
และอำนวยความสะดวกแก่พระวิปัสสนาจารย์

๓. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ

ผู้อำนวยการกองสถานที่และยานพาหนะ	ประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการกองสถานที่และยานพาหนะ	รองประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต	รองประธานกรรมการ
นายเรือยศ หวังสุขใจ	กรรมการ
นายสมพงษ์ ไมตรี	กรรมการ
นายสุณี ถึงปัดชา	กรรมการ
นายวรวุฒิ ระมั่งทอง	กรรมการ
นายศิวกรณ์ ด้วงสกุล	กรรมการ
นายพิทักษ์พงษ์ จิตเย็น	กรรมการ
นายสมัคร นามอรรถ	กรรมการ
นายสำรวย เกิดไธสง	กรรมการ
นายบุญยธร แสงโนรี	กรรมการ
นางสาวรวีวรรณ วงศ์เดชานันท์	กรรมการ
นางสาวกมลมาตุ นุตมากุล	กรรมการ
นายแสงสุรีย์ ทองมาก	กรรมการและเลขานุการ
Ven. Yae Wa Ta	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายชัชวาลย์ เทียงเป	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายเกรียงไกร พัฒนโชติ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ มีอำนาจและหน้าที่

๑. อำนวยการเรื่องสถานที่ ติดต่อ ประสานงาน และจัดเตรียม
๒. ติดต่อ ประสานงาน อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ที่บิณฑบาต สถานที่พัก ที่สร้งน้ำ ที่อาบน้ำ
ห้องสุขา หรือห้องสุขาชั่วคราวในโครงการฯ
๓. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสวัสดิการทั่วไป

พระมหาราชัน จิตตปาโล, ดร.	ประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต	รองประธานกรรมการ

พระครูพิมลสรกิจ	กรรมการ
พระธีรวิทย์ คุตตจิตโต	กรรมการ
พระมหาพุทธพร พุทธวโร	กรรมการ
พระคุณากร ปิยจาโร	กรรมการ
ดร.จักษุฐาปนิภูมย์ บุญฤทธิ	กรรมการ
นายประดิษฐ์ เสนพนัสศักดิ์	กรรมการ
นายวิชัย จันทร์ประโคน	กรรมการ
นายรุ่งชาติ สมานทอง	กรรมการ
นายชัชวาลย์ เทียงเป	กรรมการและเลขานุการ
นายวัชระ สุวัฒน์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายพิชิต เขาว์ชาญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายอภิวัฒน์ สันฐาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายพิพัฒน์ แก้วใส	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายปัญญา นราพันธ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายถาวร ภูษา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสวัสดิการทั่วไป มีอำนาจและหน้าที่

๑. อำนาจการเรื่องสวัสดิการทั่วไป การจัดหา ติดต่อ ประสานงาน การจัดเตรียม
๒. อำนาจการด้านพยาบาล การจัดหา ติดต่อ ประสานงานโรงพยาบาล ที่รองรับการอาพาธ/เจ็บป่วย และจัดให้มีพยาบาลพร้อมเครื่องเวชภัณฑ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโครงการฯ
๓. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนาจการ

คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหาร-เครื่องดื่มและรับบริจาค

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม	ประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการฯ (บรรพชิต)	รองประธานกรรมการ
พระครูอุปัถมภ์สุตคุณ	รองประธานกรรมการ
พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ พร้อมคณะศิษย์	รองประธานกรรมการ
ดร.แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี	รองประธานกรรมการ
ดร.แม่ชีทศพร วิชรบำเพ็ญ	รองประธานกรรมการ
ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล	รองประธานกรรมการ
พระครูสังฆรักษ์วัชชัย ถาวรธมโม	กรรมการ
พระครูศรีนิคมพิทักษ์ วิ.	กรรมการ

คณะอุบาสก-อุบาสิกา กลุ่มงานธรรมวิชัย	กรรมการ
นายถนอม คชแพทย์	กรรมการ
นางบานชื่น ช่างผ่อง	กรรมการ
นางนุจรินทร์ จีระชิตะนุกุล	กรรมการ
นางพรชนก อิ่มสมบัติ	กรรมการ
นางเอกจิตรา พรหมพรพงษ์	กรรมการ
นางยุพา หาวัน	กรรมการ
นางมณีรัตน์ ดุขุนทด	กรรมการ
นางจอมศรี สาลีรัมย์	กรรมการ
นางโสภา เอมเปรม	กรรมการ
นายสมจันทร์ สังกรณ์	กรรมการ
นายอำนาจ สวัสดิ์	กรรมการ
นายฉลวย คำศรี	กรรมการ
นางสาวชลดา นามนนท์	กรรมการ
บุคลากรฝ่ายดูแลภัตตาหารบหนอฉัน (แม่ครัว) ทุกคน	กรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ	กรรมการและเลขานุการ
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหากุศลีน สุนทรสิริ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาสมคิด คมภีร์เมธี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ดร.สมชาย บุญสุน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและรับบริจาค มีอำนาจหน้าที่

๑. ติดต่อประสานงาน จัดทำ จัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม น้ำปานะ ที่เกี่ยวกับการฉัน และการบริโภค
๒. ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพผู้มาทำบุญ หรือผู้มาบริจาค
๓. ติดต่อประสานงานและจัดการพิธีสงฆ์ในการถวายภัตตาหารเช้า - เพล และน้ำปานะ
๔. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร	รองประธานกรรมการ
พระมหาบุญเกิด กตเวที, ดร.	กรรมการ

นางสาวมินตรา กาลนิล	กรรมการ
นางสาวนภัสสร กัลปนาท	กรรมการ
นายณพนธ์ ทองยวง	กรรมการ
นายดอน สตาเจริญ	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.ศรารุณี สิงห์เดช	กรรมการ
นายวรวิฑูรี ศรีสลัด	กรรมการ
นายศรี แก้วงาม	กรรมการ
นายปัญญา นราพันธ์	กรรมการ
นายอรรถพล อิมวิไลวรรณ	กรรมการ
นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ	กรรมการ
นางสาวพัชรวรรณ จันมะณี	กรรมการ
นางสาวนาตยา อินทร์กรุงเก่า	กรรมการ
นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา	กรรมการ
นายกรนัน ชันวัง	กรรมการ
นางสาวทัศนีย์ อะโรคา	กรรมการ
นายวีรวัฒน์ แก้วทองใหญ่	กรรมการ
นายบุญล้อม วิบุระ	กรรมการ
นายสมรรถชัย มั่งคามี	กรรมการ
นายปฐมพงษ์ สมภารเพียง	กรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ	กรรมการและเลขานุการ
นายสมหมาย สุภาชิต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวิโรจน์ หลอมนาค	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสไบทอง ลือจันดา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่

๑. ประสานงาน รวบรวม จัดทำข้อมูลการประชาสัมพันธ์ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ผลิต SPOT ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่ออื่น ๆ
๓. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ส่วนกลาง พร้อมติดตั้งทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย
๔. ดำเนินถ่ายถอดสด บันทึกเทป ตัดต่อลำดับภาพตลอดโครงการฯ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เผยแพร่สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อโซเชียลมีเดีย YouTube, Facebook, Website สื่ออื่น ๆ
๕. รวบรวม จัดเก็บภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวตลอดโครงการฯ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
๖. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ


ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต	ประธานกรรมการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์	รองประธานกรรมการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	รองประธานกรรมการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์	รองประธานกรรมการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	รองประธานกรรมการ
พระครูพิมลสรกิจ	กรรมการ
พระธีรวิทย์ คุตตจิตโต	กรรมการ
พระมหาอโณทัย สุขเมโธ	กรรมการ
Ven. Yae Wa Ta	กรรมการ
พระพุทธพร พุทธวโร	กรรมการ
พระคุณากร ปิยจาโร	กรรมการ
นายบัญชา นารี	กรรมการ
นายวิชัย จันทรประโคน	กรรมการ
นายเกรียงไกร พัฒนโชติ	กรรมการ
นายรุ่งชาติ สมานทอง	กรรมการ
รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต	กรรมการและเลขานุการ
พระสังคม กิตติญาโณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายชัชวาลย์ เทียงเป	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่

๑. เป็นศูนย์อำนวยความสะดวก ติดต่อประสานงานให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
๒. จัดทำเอกสาร บันทึก บัญชีงบประมาณดำเนินงาน แบบประเมินโครงการฯ เสนอมหาวิทยาลัย
๓. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย